



ดร. โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศรจ.สระแก้ว

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย การมีพฤติกรรมก้าวร้าว พุดเสียงดัง นุ่งยกเท้าไขว่ห้าง มีอาการเหมือนคนเมา มีกลิ่นแอลกอฮอล์ ในขณะที่พบกับผู้บังคับบัญชา เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับข้าราชการครู ซึ่งอยู่ในเวลาราชการและสถานศึกษา พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ถูกลงโทษภาคทัณฑ์

กรณีตัวอย่าง ก เป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนักเรียนเข้าไปในห้องผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการกับข้าราชการครูที่ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ แต่ ก มีพฤติกรรมก้าวร้าว พุดเสียงดัง นุ่งยกเท้าไขว่ห้าง มีอาการเหมือนคนเมา มีกลิ่นแอลกอฮอล์ขณะพบกับผู้บังคับบัญชา อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสำหรับข้าราชการครู ซึ่งอยู่ในเวลาราชการและสถานศึกษา พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณี เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม ไม่มีความสุภาพเรียบร้อย ตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงเห็นสมควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่เนื่องจากการกระทำของ ก มีเหตุจากความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน พฤติกรรมไม่ก่อความเสียหายกับทางราชการและเป็นความผิดเล็กน้อย เห็นสมควรลดโทษเป็นลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) (ปัจจุบันเป็นอำนาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)) พิจารณาเห็นว่า การลงโทษเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้วมีมติยกอุทธรณ์ ผู้ถูกลงโทษจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยจริงและการลงโทษเหมาะสมกับกรณีความผิดแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๓/๒๕๖๐)

ดังจะเห็นได้ว่า แม้ว่า ก มีเจตนาดีให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการกับข้าราชการครูที่ออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการเพราะเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัย แต่พฤติกรรมความ “ไม่สุภาพเรียบร้อย” ข้างต้นของ ก เป็นความผิดวินัย เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับคำว่า “ครู” จึงต้องถูกลงโทษ ส่วนผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูอื่นๆ หรือไม่เป็นคนละกรณีกัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕